



ปฏิเสธข่าวชาย

“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์”

นายมานพ เสงี่ยมบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงานการเงิน บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ
SCB เปิดเผยว่า ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ตามที่มีข่าวระบุว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงการขายบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด
(SCBAM) ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกลยุทธ์
และสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า
และผู้ถือหุ้น

โดยธุรกิจจัดการกองทุนเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งบริษัทจะทำการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ข้อเสนอ โอกาสต่าง ๆ รวมถึงคำแนะนำจากที่ปรึกษาภายนอก
และการพิจารณาทางเลือกดังกล่าวอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังไม่มี
ความแน่นอนว่าจะมีการดำเนินการใด ๆ หากมีธุรกรรมเกิดขึ้น
ก็จะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ล่าสุด SCB ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง ว่า
ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง

สำนักข่าวต่างประเทศ ได้มีการรายงานข่าว SCB
อยู่ระหว่างพิจารณาขาย SCBAM วงเงิน 1,000 - 1,500
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอยู่ในช่วงการเจรจาขั้นแรก ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่พยายามเสาะหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่ม ธุรกิจการจัดการ
กองทุน ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการให้บริการ
และสร้างมูลค่าเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน จึงไม่มีแผนขายกิจการ
ดังกล่าว และกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จะมีการประเมินกลยุทธ์
อย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่ผันผวน
และเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามาถ้าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และลูกค้าในระยะยาว ไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจจัดการกองทุน
แต่รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



ปตท. ลงทุนพลังงานแห่งอนาคต หนุนสตาร์ทอัพสร้างโซลูชันลดคาร์บอน

นายนิชฌาน ภิรมย์สวัสดิ์ Venture Capitalist and Head of Partnerships ของ PTT Expresso หน่วยธุรกิจที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้คนและสังคม ในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ในฐานะผู้นำด้านพลังงานของประเทศไทย ตระหนักถึงความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก บริษัทจึงได้ปรับเป้าหมายและทบทวนพอร์ตการลงทุนใหม่ ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี 2573 มุ่งสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการเร่งลงทุนในกลุ่มพลังงานแห่งอนาคต เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

พร้อมทั้งลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตตามทิศทางของโลก อาทิ การต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และขยายภาคค้าปลีกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค รวมถึงลงทุนในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและอาหารสำหรับอนาคต โดยวางเป้าหมายสร้างกำไรจากธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่มากกว่า 30% ในปี 2573 ซึ่งทั้งหมดจะมุ่งไปสู่การสร้างธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 15% ในปี 2573 เมื่อเทียบปริมาณการปล่อยในปี 2563 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593

โดยกำหนดกลยุทธ์ที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายด้วย 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. เทคโนโลยี แม้ปัจจุบันทำไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่สำเร็จในเชิงเทคนิคและต้นทุน ดังนั้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยให้เกิดความสำเร็จและขยายใหญ่ขึ้น เกิดการลดคาร์บอนอย่างกว้างขวางอย่างยั่งยืน

2. ความร่วมมือกับพันธมิตร เพราะการ Decarbonization หากทำคนละทิศคนละทาง เชื่อมต่อกันในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ไม่ได้ก็อาจจะไม่สำเร็จ แต่การมาแชร์กันเอาความเก่งและทรัพยากรของแต่ละองค์กรมาทุ่มเทร่วมกัน จะทำได้เร็วขึ้น ที่สำคัญการร่วมได้อย่างมีพลังจะส่งผลดีต่อธุรกิจ เป็นประโยชน์ระดับประเทศด้วย

หากไทยสามารถทำห่วงโซ่คุณค่าใหม่ที่สามารถทำได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า ก็จะเป็นโอกาสที่จะส่งออกเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่ไปประเทศอื่น เป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ทำให้เป็นเครื่องจักรใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศด้วย รวมถึงได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในระดับโลก สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน

นายนิชฌาน กล่าวว่า ปตท. จัดตั้งหน่วยงาน PTT Expresso ขึ้นมา มุ่งค้นหานวัตกรรมด้านพลังงานร่วมกับสตาร์ทอัพ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีทั้งในและนอกประเทศมาสร้างธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจด้าน Decarbonization ที่ต้องการขยายผลให้กว้างขึ้น โดยสร้าง Ecosystem ของ Decarbonize สตาร์ทอัพ กระตุ้นให้มีการเติบโตขึ้น ทั้งจากทีมของ ปตท. และทำโครงการร่วมกับสตาร์ทอัพภายนอก จึงสนใจเข้าร่วมโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” หรือ DTS สนับสนุนสตาร์ทอัพร่วมค้นหาโซลูชันลดคาร์บอน และผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งวิธีที่มีประโยชน์สร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้แก่ ปตท. และอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทย 🌱

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamnilai.co.th Website : www.dst.co.th





18 Sriharachai Bldg., 2nd Floor, Tiwanon Road, Talad Khwan, Mueang, Nonthaburi
18 อาคารศรีเจริญ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. (662) 968 9311-3 Fax. (662) 968 9314

บริษัท ซี-โพสต์ จำกัด
C-POST CO.,LTD.

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซี - โพสต์ จำกัด

ด้วยบริษัท ซี - โพสต์ จำกัด ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 18 อาคารศรีเจริญ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบ ก่อนที่บริษัท และนายสืบศักดิ์ แซ่หมื่น จะทราบว่ามีนายวิระ อมรศิลป์ชัย เปิดความต่อศาลนอกฟ้อง นอกประเด็น โดยคดีกฎหมายตามวาระที่ 8 บริษัท และนายสืบศักดิ์ฯ ได้ทำหนังสือ ขอให้ธนาคารทูลเกล้าฯ รับอำนาจเป็นหนังสือว่า จะถอนคำประกัน ให้นายสืบศักดิ์ฯ พันธุ์ (โดยชื่อในคดี) ที่ นายสืบศักดิ์ฯ โอนหุ้นให้นายวิระฯ โดยมีการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนครอบครัว และส่งทาง Email ปรากฏว่าไม่มีธนาคารใด ตอบหนังสือกลับมาแม้ธนาคารคิดว่า จะถอนคำประกันให้ นายสืบศักดิ์ฯ โดยชื่อในคดีพันธุ์ ที่ นายสืบศักดิ์ฯ โอนหุ้นให้นายวิระฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายสืบศักดิ์ฯ และนายวิระฯ ได้ไปพบผู้บริหารธนาคาร กรุงเทพ จำนวน 3 ท่าน ณ สำนักธุรกิจธนพระราม 9 ซึ่งในการเจรจาเรื่อง การถอนคำประกันให้ นายสืบศักดิ์ฯ ทางธนาคารกรุงเทพ ได้ขอให้นายวิระฯ หากถกประกันให้ธนาคารเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบุคคลหรือ บริษัทก็ได้ หรือ 2. ขอให้นายวิระฯ ฝากเงินจำนวนของธนาคารหรือหลักทรัพย์ที่มีกับธนาคารลง แต่ทั้ง 2 กรณี นายวิระฯ ไม่ได้ทำตามที่ธนาคารขอ อีกทั้งเมื่อทางธนาคารฯ สอบถาม นายวิระฯ ว่าจะให้ ดร.ณรงค์ ถูก พันธุ์ (หุ้นส่วนอีกท่านหนึ่งซึ่งบริหารงานร่วมกับนายวิระฯ มาตลอดนานกว่า 12 ปี ตลอดชีวิตการเป็น MD.ของนายวิระฯ) มาร่วมบริหารงานกับนายวิระฯ หรือไม่ นายวิระฯ ตอบว่าจะบริหารงานแต่เพียงผู้เดียว โดยให้เหตุผลว่า สิ่งที่ ดร.ณรงค์ฯ ทำนั้น ตนเองทำได้หมดอยู่แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณารายชื่อที่นายสืบศักดิ์ แซ่หมื่น ผู้ถือหุ้นจำนวน 51.665% เสนอให้ที่ประชุม พิจารณา ดังนี้

3.1 ลงมติแต่งตั้ง นายวิระ อมรศิลป์ชัย เป็นกรรมการ และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจลงนามกระทำการแทน บริษัท ซี-โพสต์ จำกัด ได้ฟ้องผู้เดียว โดยกรรมการเดิมคงแสดง เจตนาลาออกจากกรรมการเมื่อนายวิระ อมรศิลป์ชัย คงลงเป็นกรรมการ รวมทั้งนายสืบศักดิ์ฯ คงลงที่จะ

ออกหุ้น(โอนหุ้น)ทั้งหมด ที่นายสืบศักดิ์ฯ ถืออยู่ 4 บริษัท คือ บริษัท ซี-โพสต์ จำกัด, บริษัท ซี-โพสต์ 2008 จำกัด, บริษัท ซี-โพสต์ เทรคคิง จำกัด และบริษัท ซี-โพสต์ อินเทอร์เน็ตแชนแนล จำกัด บริษัทละ 51.665 % ให้แก่นายวิระฯ โดยนายวิระฯ **ไม่ต้องจ่ายค่าหุ้นแต่อย่างใด (ยกหุ้นให้ฟรี)**

3.2 ลงมติให้ บริษัทฯทำหนังสือขออนุญาตนายวิระฯ ออกจากการเป็นผู้กำกับหรือของ บริษัท กับ ธนาคารทุกธนาคาร รวมทั้งสถาบันการเงินอื่น ๆ(ถ้ามี)

ทั้งนี้ นายสืบศักดิ์ฯจะให้นายวิระฯ เป็นผู้ถือได้ตามข้อหาว่าต้องการเป็นกรรมการฯ และได้ หุ้นจากนายสืบศักดิ์ฯ โดยไม่ต้องชำระค่าหุ้น ตามข้อ 3.1 หรือต้องการขออนุญาตประกันฯ ตามข้อ 3.2 โดยมีเงื่อนไขว่า นายวิระฯ ต้องยินยอมให้บริษัท และนายสืบศักดิ์ฯ รวมทั้งพนักงานของ บริษัท ตรวจสอบความสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ของ นายวิระฯ ต่อจากที่ได้ตรวจสอบไว้เดิมให้แล้วเสร็จก่อน คำนึงการตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 โดยตรวจสอบย้อนหลังทางการเงินในบัญชีของนายวิระฯ ทุกบัญชีทุก ธนาคารฯลฯ (ไม่น้อยกว่า 30 บัญชี) เช่นรายการเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายวิระฯ บัญชีเลขที่ 471-1-08610-8 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จำนวนเงิน 1,013,244.86 บาท และรายการ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายวิระ อมรศิลป์ชัย บัญชีเลขที่ 218-2-25427-7 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จำนวน 1,010,000 บาท เป็นต้น ว่ารับโอนมาจากผู้ใด ซึ่ง นายวิระฯ ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้รับโอนมาจากผู้ขายสินค้า (Supplier) ของบริษัท ที่นายวิระฯ เป็นผู้สั่งซื้อให้กับบริษัท เช่น บริษัท สติลโปรดักส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์จำกัด (บริษัทเสียหายไปกว่า 10 ล้านบาท ตามคำพิพากษา) บริษัทสยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด และบริษัท ข.การช่างจำกัด (มหาชน) ซึ่งนายวิระฯ ยืนยันมาตลอดว่าเป็นเจ้าของบริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด เป็นต้น

วาระที่ 4 พิจารณาลงตั้งนายวิระ อมรศิลป์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจ กรรมการ และคำขอแทนในกรณีที่นายวิระ อมรศิลป์ชัย ไม่ตกลงเป็นกรรมการตามวาระที่ 3 ข้อ 3.1

วาระที่ 5 พิจารณารายชื่อที่นายสืบศักดิ์ฯ ผู้ถือหุ้นจำนวน 51.665% เสนอแต่งตั้งนายณรงค์ ถูก พันธุ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และจะต้องขึ้นที่ประกันที่ทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อเป็นกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาลงตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และกำหนดอำนาจกรรมการและคำขอแทน

วาระที่ 7 นายสืบศักดิ์ แซ่หมื่น ผู้ถือหุ้นจำนวน 51.665% ขอให้นายวิระ อมรศิลป์ชัย ชี้แจง เป็นครั้งที่ 3 ว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งๆที่ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง(ทั้งการประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ) หลังจากนาย วิระฯ ลาออกจากกรรมการ นายสืบศักดิ์ฯ ผู้ถือหุ้น ใหญ่ เสนอแต่งตั้งนายวิระฯ เป็นกรรมการบริษัทฯมาตลอดทุกครั้ง แต่นายวิระฯ ปฏิเสธไม่ยอมเป็น กรรมการทุกครั้ง

ฉบับที่ 2885 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 1

ฉบับที่ 2885 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 2



18 Sriharachai Bldg., 2nd Floor, Tiwanon Road, Talad Khwan, Mueang, Nonthaburi
18 อาคารศรีเจริญ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. (662) 968 9311-3 Fax. (662) 968 9314

C-POST 2008 Co.,Ltd.

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซี - โพสต์ 2008 จำกัด

ด้วยบริษัท ซี - โพสต์ 2008 จำกัด ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 18 อาคารศรีเจริญ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาลงตั้งนายวิระ อมรศิลป์ชัย เป็นกรรมการ และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท ซี-โพสต์ 2008 จำกัด ได้ฟ้องผู้เดียว โดยกรรมการเดิมคงแสดงเจตนาลาออกจากกรรมการเมื่อนายวิระ อมรศิลป์ชัย คงลงเป็นกรรมการ ตามวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาลงตั้งนายวิระ อมรศิลป์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจ กรรมการและคำขอแทนในกรณีที่นายวิระ อมรศิลป์ชัย ไม่ตกลงเป็นกรรมการตามวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาลงตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมและกำหนดอำนาจกรรมการและคำขอแทน ในกรณีที่นายวิระ อมรศิลป์ชัย ไม่ตกลงเป็นกรรมการตามวาระที่ 2 และวาระที่ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
สืบศักดิ์ แซ่หมื่น
(นายสืบศักดิ์ แซ่หมื่น)
ประธานกรรมการ



ขอแสดงความนับถือ
สืบศักดิ์ แซ่หมื่น
(นายสืบศักดิ์ แซ่หมื่น)
ประธานกรรมการ

ฉบับที่ 2885 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 3

ฉบับที่ 2885 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 4



18 Srichareonchi Bldg., 2nd Floor, Tivamon Road, Tambon Khwaeng, Nonthaburi
18 อาคารศรีเจริญ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลคลองขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. (662) 968 9311-3 Fax. (662) 968 9314

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซี - โปส เทรดดิ้ง จำกัด

ด้วยบริษัท ซี - โปส เทรดดิ้ง จำกัด ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.45 น. ณ สำนักงานเลขที่ 18 อาคารศรีเจริญ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลคลองขี้เหล็ก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งนายวิระ อมรศิลป์ชัย เป็นกรรมการ และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท ซี-โปส เทรดดิ้ง จำกัด ได้เพื่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการเดิมคงแสดงเจตนาลาออกจากกรรมการเมื่อนายวิระ อมรศิลป์ชัย กลายเป็นกรรมการ ตามวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งนายวิระ อมรศิลป์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจกรรมการและคำต่อแทนในกรณีที่มีนายวิระ อมรศิลป์ชัย ไม่ตกลงเป็นกรรมการตามวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมและกำหนดอำนาจกรรมการและคำต่อแทนในกรณีที่มีนายวิระ อมรศิลป์ชัย ไม่ตกลงเป็นกรรมการตามวาระที่ 2 และวาระที่ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
วิษณุศักดิ์
(นายวิษณุศักดิ์ แซ่เอี่ยม)
ประธานกรรมการ



ที่ ศบ. 0021/2565

25 เมษายน 2565

เรื่อง ประชุมแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เทรดดิ้งอินเตอร์เทรด จำกัด จัดประชุมประจำปี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ บริษัท เทรดดิ้งอินเตอร์เทรด จำกัด วาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม คือ นาย พิศพล ไปประชุมเพื่อช่วยในการบริหารงาน ดำเนินงาน ในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทที่กำลังจะขยายตัวต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีมติลงมติวันที่ 03 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เทรดดิ้งอินเตอร์เทรด จำกัด
SETH INTERTRADE CO., LTD

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัทสิทธิ์ สันบุปผชาติ)
กรรมการผู้จัดการ

36 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย โทร 662-3329868 แฟกซ์ 662-3329958
36 Soi Sukhumvit 62 Yakk 1, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand Tel. 662-3329868 Fax. 662-3329958 www.sethintertrade.com

ฉบับที่ 2885 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 5

ฉบับที่ 2885 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 6

ส.ค. 2565

บุลสตาร์ ไอที

ประกาศแปรรูปห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด



ประกาศแปรรูปห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุลสตาร์ ไอที

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุลสตาร์ ไอที ได้ตกลงยินยอมให้แปรรูปห้างหุ้นส่วนจำกัดบุลสตาร์ ไอที ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 72/1 หมู่ 12 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสามชุก จ.เพชรบูรณ์ 67160 เป็นบริษัทจำกัด ตามบันทึกข้อตกลงยินยอม ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ห้างหุ้นส่วนฯ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หากท่านมีคานประสงค์จะคัดค้านขอให้ส่งคำคัดค้านไปยังห้างหุ้นส่วนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ฉบับที่

บุลสตาร์ ไอที

ฉบับที่ 2885 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 7



บริษัท วิคตอรี อินเทนซีฟ จำกัด
เลขที่ 470 ซอยรัตนาธิเบศ 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2541 3800-2 โทรสาร. 0 2541 5803

บริษัท วิคตอรี อินเทนซีฟ จำกัด
วันที่ 2 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วิคตอรี อินเทนซีฟ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท วิคตอรี อินเทนซีฟ จำกัด ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 470 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์ของบริษัท)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

นายภาวิวัฒน์ ไชยคุณะ
กรรมการ

ฉบับที่ 2885 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 8

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม



วารสาร CPD&ACCOUNT 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **530 บาท** (ปกติ ~~720 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **CPDOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร CPD & ACCOUNT

วารสารสำหรับนักบัญชี เพื่ออัปเดตความรู้ ความเคลื่อนไหว มาตรฐานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Accounting Style

อัปเดตข้อมูลเรื่องราวน่าสนใจ ประเด็น Hot ในแวดวงอาชีพนักบัญชี และเทคนิคในการทำงานของนักบัญชี ที่จะมาแนะนำด้วยภาษาต่างๆ เป็นกันเอง

Tax Talk

บทความคอลัมน์ชื่อดัง ที่จะมาเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่น่าสนใจ ด้วยวิธีการนำเสนอที่สนุกและเข้าใจง่าย

Learning

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงานควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



รับส่วนลด

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th (ราคาคอร์สไม่เกิน 2,000.- หรือตามที่บริษัทกำหนด)



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com



สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee



สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสาร HR Society 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **1,920 บาท** (ปกติ ~~2,400 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **HROOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทั่วศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัปเดตข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ถึงแนวคิด เทคนิค บริหารและพัฒนา “คน” ทริพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

HRM & HRD

ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุค

กฎหมายแรงงาน

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมาย แรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Psychology

เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น

Lifestyle

แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรม พ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับหนังสือ

กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)



รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้บ www.thaicorporatenews.com



สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (12 ฉบับ)
พิเศษ **2,000 บาท** (ปกติ 2,640 บาท)



เพียงใช้โค้ด : **TAXOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรเพื่อใช้บริหารจัดการ การเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

Tax Talk

เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

Smart Accounting

อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี

Laws & News

ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

Lifestyle

บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับหนังสือ

ประมวลฎีกาฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 ชุด (มูลค่า 550 บาท)



รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 2 ครั้ง



รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวพื้กัหุ้บ www.thaicorporatenews.com





หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สข 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ปีที่ 14

กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมวงตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาัยดกทรัพย์สิ้น
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงก่อน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แฟ้มเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แฟ้มเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แฟ้มเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. กรณีซื้อแฟ้มเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แฟ้มเกจ/1 บริษัท
 3. สงวนลิขสิทธิ์แฟ้มเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

www.ThaiCorporateNews.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : ☎ 02-555-0923-5

